



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๗

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรพรรดิมาลา โดยได้มีการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่กรมการปกครอง ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดพร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลดังกล่าวให้จังหวัดสกลนครทราบ ทั้งนี้ขอให้อำเภอดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อจักได้นำข้อมูลดังกล่าวรายงานกรมการปกครองไปบริหารการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้กับผู้ได้รับพระราชทานฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

<input checked="" type="radio"/> ปก.	()
<input type="radio"/> ผ.ค.ม.	()
<input type="radio"/> กง.	()
<input type="radio"/> นิติกร	()

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 4902
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา



ที่ มท ๐๓๐๑.๑/๖ ๓๕๐๕๓

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหยียดจักรพรรดิมาลา โดยได้มีการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหยียดจักรพรรดิมาลา ให้แก่กรมการปกครอง ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การจ่ายเครื่องอิสริยาภรณ์และเหยียดจักรพรรดิมาลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครองจึงขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหยียดจักรพรรดิมาลาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหยียดจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลดังกล่าวให้กรมการปกครองทราบ โดยการบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจฯ <https://forms.gle/1LbCr85Cr8qMzeiu8> ทั้งนี้ ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อกกรมการปกครองจักได้นำข้อมูลดังกล่าวไปบริหารการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหยียดจักรพรรดิมาลาให้กับผู้ได้รับพระราชทานฯ ต่อไป โดยมีมอบหมายให้นายชิษณุพงศ์ สุวัตถิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๔ ๒๐๗๓ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



แบบสำรวจฯ



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐